

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

กิจกรรมที่ ๑

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

ตามที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ได้สนับสนุนเงินงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบลรีโก้ เพื่อดำเนินการปรับสภาพที่อยู่อาศัยของคนพิการให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ในการนี้ องค์กรบริหารส่วนตำบลรีโก้ โดยความร่วมมือจากหน่วยงานฝ่ายปกครองในท้องที่ หน่วยทหารกองกำลังที่รับผิดชอบในพื้นที่ตำบลรีโก้ ได้ร่วมกันปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการพร้อมส่งมอบบ้านพักอาศัยดังกล่าว ให้แก่นางสาวไชนับ ซาเบ๊ะ อย่างถาวรต่อไป





กิจกรรมที่ ๒

การเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนด และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล โดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ออกประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริโก้ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา ได้ร่วมกันเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ตำบลริโก้





กิจกรรมที่ ๓

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นและความต้องการเร่งด่วน ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลริโก

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลริโก ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ตัวแทนภาคประชาชน คณะผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมประชุมเสนอความคิดเห็นและความต้องการเร่งด่วนตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลริโก ด้านการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปอยงก๊อปัส หมู่ที่ ๑ ซอย ๑ และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไอร์ยือรา - มะนอ หมู่ที่ ๑ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรไป - มา ของประชาชน นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาจ้างเหมาซ่อมแซมท่อลอดถนน/ท่อระบายน้ำ สายไอร์ยือรา หมู่ที่ ๑ เนื่องจากเกิดความเสียหายจากกรณีเกิดสาธารณภัย (อุทกภัย) ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา



กิจกรรมที่ ๔
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย)

ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทำให้ในหลายอำเภอหลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมสูง โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลรีโก้ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลรีโก้ โดย นายบุคอรีย์ แมทาลง นายกองดีการบริหารส่วนตำบลรีโก้ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรีโก้ สมาชิกจิตอาสาภัยพิบัติ ได้ร่วมลงพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่



